

สการ์

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ย. 2551



แหล่งที่มา:

http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=9945



[image001.jpg](#)

by orniriya on 27.02.09 / [All Affair](#)



กล้าใหม่ ..กับ.. แฟชั่นการสักแบบ "สการ์" เกะสลักกัดผิวหนังบนเรือนร่าง

โหด และ สยองสุดๆ กับการสักแบบเนี่ย.. เจ็บตัว เสียตังค์ แถมยังอาจติดเชื้อได้แน่นอน

หากเพื่อนๆ เป็นคนที่หลงใหลในลายสัก แล้วแบบเนี่ยละ ไซ้ในสิ่งที่ชอบอะป่าว
กับการสักเอาเนื้อของตัวเองออกจากร่างกาย เพื่อโชว์ความงามของรอยแผลเป็น ช่างนากลัวซะจริง
แค่สักแบบธรรมดา ก็ "เสียว" แล้วเรา ปล. เด็กๆ เห็นแล้วอย่าทำตามนะจะ

ว่าไปแล้วแฟชั่น "สัก" กะ "เจาะ" ยังไม่พออีกหรือเนี่ย ยังมี "กรีด" ตามมาอีก โอ้ย..
เห็นแล้วเจ็บแทนจริงๆ แถมแฟชั่นเจ็บๆ อย่าง "สการ์" นี้ ดันกำลังฮิตฮอตในหมู่วัยรุ่นที่นิยมความเจ็บอีกด้วย
แฟชั่นการทำสการ์เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมาจากประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่วัยรุ่นไทยยังไม่กล้าทำ
เพราะรู้สึกว่าการทำสการ์นากลัวเจ็บมากกว่าการสัก และเสียเลือดมากด้วย (ดีใจจัง.. ที่วัยรุ่นไทยยังไม่กล้าทำ)

'สการ์' แฟชั่นสุดเจ็บปวดแกะสลักลายบนร่างกาย นั้นมีจุดกำเนิดมานานมากแล้ว

ซึ่งคาดว่าจะมาจากชนเผ่าแถบแอฟริกา สวีเดน อังกฤษ และชนเผ่าพื้นเมืองของแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือเป็นการหลีกหนีความจำเจทางด้านศิลปะบนร่างกาย นอกเหนือจากการสักและการเจาะร่างกาย หลีกหนีรูปแบบเดิมๆ จากที่ผ่านมา

สำหรับวิธีการจะทำการนั้น เริ่มจากทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการด้วยแอลกอฮอล์ แล้วฉีดยาชา รอประมาณครึ่ง ช.ม. ตรวจสอบความซากก่อนลงมือ "กรีด" ซึ่งจะใช้มีดผ่าตัดปลายแหลมของแพทย์ โดยการลงมีดแต่ละชั้นตอนนั้นเราจะไม่ร่างแบบก่อน ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม. แล้วจึงจะทำความสะอาดแผล พันแผลก่อนปิดด้วยฟอยล์เป็นอันเสร็จ โดยเราจะมียาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อให้กินอีกตลอด 2 เดือน เป็นอันเสร็จสิ้น โดยห้ามโดนน้ำ ซึ่งช่วงอายุที่เหมาะสมก็ประมาณ 20-30 ปี เพราะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง สวรราคานั้นคิดเป็นชั่วโมงละ 2,500 บาทขึ้นไป แล้วแต่รูปแบบความยากง่ายของรูปภาพ

จริงๆ แล้วการสักแบบนี้ อาจทำให้ติดเชื้อ เป็นแผลพุพอง เป็นหนองได้ และถึงกับแผลเน่าได้เลยเชียวละ หากฐานที่ทำมีเครื่องมือ ที่ไม่ทำความสะอาดเพียงพอ หากวัยรุ่นคนใดที่กำลังสนใจแฟชั่นโหดๆ แบบเนี่ย คงต้องลองคิดทบทวนให้ดีๆ ก่อนจะเสียใจภายหลัง

แหล่งที่มา:

http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=9945

[image004.jpg](#)

[image005.jpg](#)

[image006.jpg](#)